

World Skills

เชื่อมโยงความรู้และทักษะ แสดงศักยภาพเยาวชนไทย

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition) จัดโดยองค์การ World Skills International หรือชื่อเดิมคือ International Vocational Training Organization (IVTO) มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของทักษะ Skills และมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสูงของทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน ปัจจุบันองค์การ World Skills International มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 65 ประเทศและจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี โดยมีประเทศสมาชิกผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สาขาการแข่งขันของ World Skills มีตั้งแต่สาขาอาชีพ

ดั้งเดิม เช่น ก่ออิฐ ช่างไม้ ช่างท่อ ประกอบอาหาร และทำขนมปัง และปัจจุบันเสริมด้วยทักษะฝีมืออื่นๆ เช่น เสริมความงาม เว็บไซต์ แฟชั่น และออกแบบเครื่องกล (CAD) นอกจากการแข่งขันประเภทบุคคลแล้ว ยังมีสาขาที่ต้องแข่งขันเป็นทีมและร่วมมือกันในการจัดการกับข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเนื้อหาของข้อสอบในแต่ละสาขาจะประกอบด้วย การวางแผน การใช้ทักษะที่แม่นยำ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับชาติและระดับภูมิภาค

“เราต้องกระตุ้นความสนใจของเยาวชนด้วยวิธีพิเศษ ให้นักรู้ผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้บริหารบริษัทให้เข้าใจว่า

อนาคตที่สดใสสร้างได้ด้วยการฝึกอาชีพที่มีคุณภาพเท่านั้น” ฟรานซิสโก อัลเบิร์ต วิตัล ประธาน IVTO (1984-1992)



รูป 1 ผู้เข้าแข่งขันในสาขาต่างๆ จากทั่วโลกในการแข่งขัน World Skills London 2011

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติถือเป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย เยาวชนผู้เข้าแข่งขันจากนานาชาติ 1 พันคน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 1 พันคน ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 2 พันคน และผู้เข้าชมงานกว่า 2 แสนคน ซึ่งทำให้ World Skills เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทและองค์กรการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาฝีมือแรงงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารและทัศนคติระหว่างครูผู้ฝึกสอนจากทั่วโลก และยังเป็นโอกาสของผู้สนับสนุนในการแสดงสินค้าและบริการ นอกจากนี้ กิจกรรมหนึ่งสถานศึกษาหนึ่งประเทศ (One School One Country) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกประเทศได้เยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการปลูกฝังความรู้ด้านอาชีพให้กับเด็ก และแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในสาขาช่าง เพื่อให้เด็กนักเรียนยึดไว้เป็นแบบอย่างการประกอบอาชีพในอนาคต

รูป 2 ทีมเยาวชนไทย เดินเข้าสู่สนาม



รูป 3 ทีมเยาวชนไทยและเหรียญรางวัล



รูป 4 เยาวชนไทย กับ 5 เหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปี 2555 และจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปีนี้

World Skills International มีความสำคัญมากกว่าแค่การแข่งขัน เนื่องจากประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ ส่งเสริมการสร้างเส้นทางความสำเร็จสำหรับช่างฝีมือทั่วโลก โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เคยเข้าร่วมแข่งขันได้เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าหากันและแสดงความคิดเห็นผ่าน World Skills Youth Forum, the World Skills Champions Exchange and the World Skills Portal

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ Worldskills International ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และได้ส่งเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุก 2 ปี และผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติจะมีโอกาสได้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป

การแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เมืองโลฟทิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยประเทศไทย

มีกำหนดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 20 สาขา ซึ่งเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจะคัดเลือกจากเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนซึ่งจัดที่ประเทศอินโดนีเซียไปเมื่อปีที่แล้ว หรือเคยชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเยาวชนจะต้องเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและผ่านการประเมินโดยกรรมการผู้มีความรู้จากภาคราชการและเอกชน จึงจะได้เข้าแข่งขันในเวทีโลก สาขาที่มีความหวังซึ่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในทุกการแข่งขันที่ผ่านมา คือ สาขาช่างเชื่อม ช่าง CNC เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เหรียญรางวัลเป็นเพียงของแถมที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าร่วมคือ ประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสกับเทคนิคและฝีมือระดับโลก แสดงความสามารถในเวทีนานาชาติ และได้รู้จักเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่างๆ ของทุกท่านโปรดเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทย ทั้ง 20 สาขา ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อแสดงศักยภาพในเวทีโลก ผู้ใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th หรือเฟซบุ๊ก fb.me/dsdgothai